

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

VŨ THỊ TRANG
DƯƠNG THỊ TƯƠI

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Nhận bài ngày 12/3/2022. Sửa chữa xong 18/3/2022. Duyệt đăng 25/3/2022.

Abstract

Right from its inception and throughout the revolutionary struggle, the Communist Party of Vietnam has always affirmed that socialism is the goal and ideal of the Communist Party and the Vietnamese people; socialism is an objective requirement, an indispensable and vital path of the Vietnamese revolution. The article analyzes the rightness of Vietnam in choosing the path to build socialism.

Keywords: Construction, socialism, creativity, Vietnam.

1. Đặt vấn đề

Ngày 16/5/2021, GS. TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam công bố bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Tuy nhiên, ngay sau khi bài viết được công bố, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam nhằm mục đích xuyên tạc giá trị lý luận và thực tiễn của bài viết, phủ nhận thành quả của sự nghiệp đổi mới, đi lên CNXH của Việt Nam, gây hoang mang và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là một bài viết rất quan trọng thể hiện được tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc về một vấn đề có nội dung rộng lớn, phong phú, phức tạp đó là CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Không chỉ trực tiếp phản bác những quan điểm sai lầm, phiến diện, thù địch về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà còn khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên CNXH ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với quy luật khách quan.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Chủ nghĩa xã hội và đi lên CNXH ở Việt Nam là tất yếu khách quan

Trong bài viết Tổng Bí thư nêu lên ba cách hiểu về CNXH: "Chủ nghĩa xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế độ... chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác-Lênin trong thời đại ngày nay".

Theo đó, trong bài viết, Tổng Bí thư tiếp cận CNXH là CNXH khoa học do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập ra, V.I.Lênin là người bổ sung phát triển. Do đó, xây dựng CNXH phải kiên định theo chủ nghĩa Mác-Lênin "Không phải là một trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một lý tưởng mà hiện thực phải theo khuôn" [1, tr. 51]. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ ra: "Chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay. Những điều kiện của phong trào ấy là do những tiền đề hiện đang tồn tại đẻ ra" [1, tr. 52]. Trung thành với lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã có cách hiểu về CNXH là: "Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc" [2, tr. 425].

Email: vuthitran050389@gmail.com

nhiều yếu tố, cả lý luận và thực tiễn, trong đó có ba yếu tố cơ bản nhất: 1) Con đường đó có phù hợp với xu thế của thời đại hay không? 2) Con đường đó có phải là ý chí, nguyện vọng của nhân dân hay không? 3) Lực lượng lãnh đạo đất nước có đủ tâm, đủ tầm, đủ tài đảm nhiệm sứ mệnh của lịch sử hay không?

2.2.1. Chủ nghĩa xã hội vẫn là tương lai của xã hội loài người

Hiện nay, bàn về tương lai của xã hội loài người, nhiều học giả đã luận giải theo những chiều cạnh khác nhau, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố chế độ xã hội mà con người hướng tới. Chế độ xã hội tương lai phải vì con người, vì sự tồn tại và phát triển của thể giới theo hướng tích cực. Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”.

CNXH sau khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ lâm vào thoái trào, song có những biến đổi, đột phá trong giai đoạn hiện nay. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã tiến hành đổi mới, kiên trì con đường đi lên CNXH với những chủ trương, chính sách rộng mở, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Đời sống của nhân dân ở các nước xã hội chủ nghĩa không ngừng được nâng lên, niềm tin vào chế độ được giữ vững, củng cố vững chắc. Đảng Cộng sản ở mỗi nước luôn được xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao phẩm chất, trình độ năng lực đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Các nước xã hội chủ nghĩa cũng tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề mang tính toàn cầu, thể hiện được bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng, bảo vệ con người, môi trường sống lành mạnh. Ngay cả các học giả tư sản khi bàn về tương lai của xã hội loài người cũng khẳng định chủ nghĩa tư bản không phải là chế độ cuối cùng của lịch sử. Tuy không trực tiếp khẳng định đó là CNXH, chủ nghĩa cộng sản nhưng những dự đoán, mô hình, tiêu chí của xã hội hậu tư bản mà họ đưa ra chứa đầy những yếu tố của CNXH, đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, là một xã hội quan tâm đến cuộc sống của con người, là xu thế sống hài hòa với môi trường sống.... Những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, kể cả về mặt khoa học lẫn thực tiễn với lịch sử phát triển của xã hội loài người đều được các nước nghiên cứu thấu đáo, được trân trọng và khẳng định như những cống hiến vĩ đại với loài người. Cuộc đấu tranh của người lao động diễn ra rộng khắp để phản đối những khủng hoảng, bất cập, hệ lụy của chủ nghĩa tư bản mang lại cho thế giới, cho con người. Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Các phong trào phản kháng xã hội bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nước tư bản phát triển trong thời gian qua càng làm bộc lộ rõ sự thật về bản chất của các thể chế chính trị tư bản chủ nghĩa. Thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức “dân chủ tự do” mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - yếu tố bản chất nhất của dân chủ. Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn”.

2.2.2. Đi lên CNXH vẫn là ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Ước mơ, khát vọng ngàn đời của người Việt Nam là: Tổ quốc độc lập, hòa bình, thống nhất, phát triển, nhân dân có cuộc sống tự do, hạnh phúc. Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng